



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๕

ภายใน ๑๑๘๐ IP Phone ๑๘๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๖

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๓๑/ ๕๕๕ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและประกาศหมายเลขผู้สมัคร

รับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

และข้าราชการ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑๒ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ สามารถขอรับใบสมัครและสมัครรับเลือกตั้งได้ที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

- วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดประกาศฯ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย <http://www.rmutsv.ac.th/>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบโดยด่วนต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลีน)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย ความตามทราบแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงประกาศให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นดังต่อไปนี้

๑. วันที่ ๑๒ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ สามารถขอรับใบสมัครและสมัครรับเลือกตั้งได้ที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้

๑.๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งสงขลา สมัครได้ที่ สำนักสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑.๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ สมัครได้ที่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น ๓ ห้อง ๓๑๐ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช ทุ่งสง สมัครได้ที่ แผนกงานการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช ขนอม สมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๕ หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ เขตเลือกตั้งตรัง สมัครได้ที่ หน่วยบุคคล สำนักงานวิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ การกำหนดหมายเลข ผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครมาก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. มีจำนวนมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้สมัครทำการจับฉลากเพื่อเลือกหมายเลข สำหรับผู้สมัครที่มายื่นใบสมัครตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ให้กำหนดหมายเลขโดยยึดตามลำดับการมาสมัครก่อน-หลัง

๒. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง

การหักท้วงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กระทำต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในห้าวันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ